

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553

การศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี

A STUDY OF ORGANIZATIONAL HEALTH IN SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF PRACHINBURI EDUCATIONAL SERVICE AREA

ทองคำ เพชรจิตต์ เปรมจิตร์ บุญสาย และอรสา โกศลานันท์กุล
Thongkum Petjit, Premjit Bunsai, and Orasa Kosaranuntagul

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบสุขภาพองค์การ โดยจำแนกตามที่ตั้งโรงเรียน ประเภทโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จำนวน 274 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนจำนวน 507 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่าเพื่อวัดระดับสุขภาพองค์การ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ประกอบด้วยมิติวัดสุขภาพองค์การ 8 มิติ คือ มิติการกำหนดเป้าหมาย บุรณภาพของโรงเรียน สภาวะผู้นำฉันทน์เพื่อนร่วมงาน การเป็นผู้นำทางวิชาการ การติดต่อสื่อสาร การมุ่งเน้นวิชาการ ขวัญในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t – test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

1.สุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ทั้งโดยภาพรวมและรายมิติอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นมิติการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนมีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี

2.สุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ตั้งอยู่ในเมืองโดยภาพรวมพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนที่อยู่เขต 1 สมบูรณ์ดี ส่วนโรงเรียนที่อยู่เขต 2 สมบูรณ์ปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขต 1 และเขต 2 พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายมิติ ยกเว้นมิติการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขต 1 และเขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05